

Số: /TB-UBND

Cẩm Thủy, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 26/6/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trong 6 tháng đầu năm 2023, triển khai “Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID”, ngày 19/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện – Phạm Việt Hoài và Trưởng Công an huyện, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện - Thượng tá Lữ Văn Đồng đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí: Chủ tịch UBMTQ huyện Thành viên Tổ công tác, tổ giúp việc triển khai Đề án 06 huyện; Thủ trưởng các cơ quan cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch UBMTTQ; Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023; tiến độ triển khai “Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID”, ngày 19/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và “Thư kêu gọi toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử” ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện và các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Việt Hoài kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06:

Thực hiện Đề án 06, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được tăng cường, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục

vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: (1) Một số nội dung, nhiệm vụ đề ra trong Đề án 06 thuộc trách nhiệm của huyện và của các ngành theo chỉ đạo của ngành dọc từ trung ương đến địa phương tiến độ thực hiện còn chậm, có nhiệm vụ chưa hoàn thành; (2) Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn thấp; (3) Chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chưa ổn định, còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh, an toàn thông tin; (4) Số lượng người dân sử dụng điện thoại thông minh, máy tính kết nối internet để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thanh toán trực tuyến còn hạn chế. (5) Tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên địa bàn huyện còn chậm, nằm trong nhóm cuối của tỉnh.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:

- Người đứng đầu một số địa phương, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những lợi ích thiết thực của Đề án 06, nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình;

- Vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện và cấp xã có, có thời điểm, có việc chưa bám sát nhiệm vụ của tỉnh giao.

- Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ; chất lượng nguồn nhân lực thực hiện Đề án tại các ngành, địa phương còn thấp;

- Nguồn kinh phí bố trí để triển khai các nhiệm vụ của Đề án chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

2.1. Về thống nhất quan điểm chỉ đạo:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: “Việc triển khai Đề án 06 nhằm triển khai 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, trong đó có thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số để xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số...”.

- Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia; là đề án tiền đề mang tính đột phá, với việc lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về

dân cư làm nền tảng cốt lõi, cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, việc đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử góp phần chuyển dần phương thức, thói quen của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, là cửa vào để thực hiện dịch vụ công.

- Việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính quyền, liên quan đến nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực đặc thù, phạm vi chuyên ngành của các phòng, ban, ngành, địa phương, trong đó Cơ quan Công an là cơ quan thường trực, đây không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

2.2.1. Công an huyện – Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện:

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện; bám sát tiến độ, đảm bảo ‘rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả’; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện để chỉ đạo.

- Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ Đề án 06 tỉnh giao; phối hợp tham mưu tháo gỡ kịp thời 4 vấn đề là “điểm nghẽn” trong việc thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của trung ương là thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công; dữ liệu và nguồn lực nhằm bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.

- Tham mưu cho UBND huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; tham mưu cho UBND huyện báo cáo tự kiểm tra, chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh tại địa bàn huyện theo Kế hoạch 156/KH-TCTTKĐA06, ngày 12/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (*Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2023*).

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các Tiểu ban thuộc Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện (căn cứ theo Quyết định số 1868/QĐ-TCTTKĐA06 ngày 31/6/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh); để giúp Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 (trọng tâm là những nhiệm vụ địa phương chủ trì, phối hợp); kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung của Đề án (*Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2023*).

- Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện, Bệnh viện đa khoa huyện và các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tham mưu kế hoạch triển

khai mô hình điểm cấp huyện về “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID” (Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2023).

- Tham mưu chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án hằng tuần, hằng tháng theo Công văn số 7672/UBND-KSTTHCNC ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả triển khai Đề án 06. Yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện, báo cáo theo đúng quy định.

- Tiếp tục theo dõi hệ thống, thường xuyên báo cáo tiến độ cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của các xã, thị trấn; phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện biểu dương khen thưởng những đơn vị làm tốt, đạt và vượt chỉ tiêu; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân triển khai không hiệu quả, không quyết liệt, thiếu trách nhiệm, không đạt chỉ tiêu.

2.2.2. Các phòng, ban, ngành cấp huyện:

a) Nhiệm vụ chung:

- Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 24/02/2023 của UBND huyện về thực hiện Đề án 06 năm 2023 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, của huyện, theo chức năng được phân công khẩn trương rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng, phải triển khai thực hiện có hạn định để triển khai thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện công bố và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sau khi nhận được Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ về quản lý dân cư của Bộ, ngành trung ương. Đồng thời, hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan.

- Rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền với nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại cơ quan mình.

b) Một số nhiệm vụ cụ thể:

- Văn phòng HĐND – UBND huyện:

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có (*Hoàn thành trong tháng 9 năm 2023*).

+ Phối hợp với Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện.

- Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện:

+ Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo văn bản hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đề xuất bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ CNTT (*Hoàn thành trong tháng 6/2023*).

+ Đẩy mạnh cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu” như hiện nay.

- Phòng Nội vụ:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

+ Phối hợp với Công an huyện đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn phục vụ nhận xét, đánh giá, phân loại tập thể, cán bộ công chức, viên chức năm 2023. Đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một trong các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch:

+ Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan có liên quan dự toán kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách huyện và vận động các nguồn hỗ trợ hợp pháp; thẩm định, đề xuất kinh phí phục vụ triển khai Đề án 06 tại cấp huyện; hướng dẫn UBND cấp xã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương.

+ Tham mưu xây dựng báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả đầu tư công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 (trong đó nêu rõ: các hạng mục, kinh phí đầu tư cho hạ tầng CNTT trong năm 2023; kết quả bố trí kinh phí; khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp) gửi Sở Tài chính, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

2.2.3. UBND các xã, thị trấn:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Đề án 06 tại địa phương; đưa nội dung Đề án 06 vào đánh giá kết quả thực hiện cùng với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về các dịch vụ công thiết yếu, định danh và xác thực điện tử; điều tra cơ bản đặc thù của từng vùng trên địa bàn để áp dụng triển khai Đề án 06, mô hình thực hiện dịch vụ công có hiệu quả tại khu dân cư, xóm, thôn, tổ dân phố. Bố trí tại các điểm tiếp dân, bộ phận một cửa ít nhất có 01 máy tính kết nối mạng internet để hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho công dân.

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp xã trong quá trình tiếp công dân tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người dân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công (với những tài khoản người dân đã mở trên cổng dịch vụ công quốc gia trước đó sẽ thực hiện chuyển đổi theo lộ trình của Đề án 06).

- Bố trí, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Huy động nguồn nhân lực để làm sạch các dữ liệu của ngành Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các hội, đoàn thể... để kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 thực hiện thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

2.3. Đối với việc thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo 100% đăng ký, kích hoạt thành công định danh điện tử mức độ 2 trước 30/6/2023.

- UBND các xã, thị trấn huy động tất cả các nguồn lực; triển khai các giải pháp trong việc rà soát, vận động, hướng dẫn công dân đăng ký, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử; hoàn thành chỉ tiêu Chủ tịch UBND huyện giao cho từng đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu cấp, kích hoạt thành công 41.938 tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Cẩm Thủy xong trước 30/6/2023.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023, đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy(b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Thành viên TCTTKĐA 06 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đình Hùng